

**รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย และข้าราชการ สายสนับสนุนวิชาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
กองบริหารงานวิชาการ**

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1	น.ส.ทิพวรรณ กมลพัฒนานันท์	ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิชาการ	
2	น.ส.นันทนัช ตันติวังศ์พิศาล	หัวหน้างานหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรแนวใหม่	
3	น.ส.ปริศนา โภคชูชัย	รชก.หัวหน้างานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา	
4	น.ส.จีชัชฌา อยู่ยัง	หัวหน้างานนวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน	
5	น.ส.ศิรินทิพย์ ชัยขันแก้ว	รชก.หัวหน้างานวิชาศึกษาทั่วไปและยุทธศาสตร์ฯ	
6	นางนุชนาท สุทธิปัญญา	รชก.หัวหน้างานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา	
7	นางพรพรรณ มีพะเนียด	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
8	นางณัฐสินี พันธุ์พุ่ม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ	
9	น.ส.รัชฎาวรรณ เทียนธีระโชติ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
10	น.ส.ศศิวิมล อุปนันไชย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
11	น.ส.ธิติวัดณ์ โกลากุล	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
12	น.ส.ศิริวรรณ ชื่นบุญ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
13	น.ส.หมีชะชวยี ตาและ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
14	น.ส.ชลธิรา สุขใส	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
15	น.ส.ธนอร จันทรอนุ	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
16	น.ส.ปิ่นนภา ศรีธัญรัตน์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
17	นายกิตติพิศ กลิ่นสัมพันธ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
18	น.ส.ปนิดา ตะสิทธิ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
19	น.ส.ภัทรวารี เจริญมิน	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
20	น.ส.ปุณยนุช ดิษฐ์ขำ	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	
21	น.ส.พิกุล ปั้นประสงค์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
22	น.ส.หทัยขวัญ สหชัยยันต์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
23	น.ส.อภริณี วิชัย	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
24	นายจารุพงศ์ อินตาพวง	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
25	น.ส.เจนจิรา โอชา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
26	นายพิเชษฐ์ จิตตพงศ์	นักวิชาการศึกษาคำนาถการ	
27	นายวันเฉลิม บุตรละคร	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
28	น.ส.พรรณราย เพิ่มสิทธิ์	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	
29	น.ส.มัลลิกา กลิ่นจันทร์หอม	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (ส่วนงาน)	
30	น.ส.ปภาดา คงคา	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ	
31	น.ส.นันทิตา ด้วงช่วย	ผู้จัดการโครงการ TUXSA (พนักงานตามภารกิจ)	
32	นางปณัฐรัชญา จันทะศรี	เจ้าหน้าที่โครงการการเงินและบัญชี (พนักงานตามภารกิจ)	
33	น.ส.พรทิพย์ เวศวงศ์ษาทิพย์	เจ้าหน้าที่โครงการวิชาการ (พนักงานตามภารกิจ)	